

BÊ ĐỜ CHO MỘT TƯƠNG LAI XÁN LẠN

"Những năm tháng là sinh viên của ĐHQGHN qua đi đã để lại những kỷ niệm đáng nhớ; những kỷ ức đẹp đẽ nhất trong quãng đời của mỗi chúng tôi. Chính giảng đường đại học đã đặt nền tảng vững chắc, tạo bệ đỡ để mỗi cá nhân thêm tự tin bước vào cuộc sống, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng. Những ngày mùa thu tháng 11 này, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhiều cựu sinh viên đã chia sẻ cảm xúc về mái nhà chung ĐHQGHN..."

■ MINH HÙNG (thực hiện)

* ÔNG LÊ TỰ MINH (CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN - CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG):

Tôi nhớ như in kỷ niệm của những năm tháng được được học tập, trưởng thành trong môi trường giáo dục giàu truyền thống của Khoa Kinh tế Chính trị (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) nay là Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Ngày ấy mọi thứ đều thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, giấy viết không đủ và sinh viên không hiểu điện thoại di động, máy tính là gì... Hàng ngày chúng tôi đi bộ nhiều cây số tới giảng đường trong nắng, trong mưa, dưới cái lạnh của mùa đông miền Bắc mà lòng luôn phơi phới niềm tin vào tương lai. Nhìn lại chặng đường mấy chục năm đã trôi qua của mái trường đại học - nơi đã đào tạo mình trưởng thành, tôi thấy thật tự hào. Nhiều lứa sinh viên từ cái nôi đào tạo này đã trở thành những lãnh đạo cao cấp của đất nước, những nhà khoa học uy tín hay những doanh nhân thành đạt. Nếu để nói một điều gì đó với thế hệ sinh viên hôm nay của ĐHQGHN thì thông điệp của tôi là: Các em sinh viên cần hiểu rằng, chẳng có sự thành công nào lại không phải là kết quả của sự khổ công học tập. Môi trường đào tạo, nghiên cứu hiện tại của ĐHQGHN theo chúng tôi nhận định là rất thuận lợi



và nhiều tiềm năng, cơ hội để tạo nền móng cho những cá nhân thực sự có ý chí để mai sau sẽ xây tiếp những cao ốc danh dự của cuộc đời. Nếu như ngày xưa để tìm hiểu một thông tin, chúng tôi phải đạp xe hàng chục cây số đến Thư viện Quốc gia để đọc, thì ngày nay các em chỉ cần lên Trung tâm Thông tin Thư viện của ĐHQGHN hoặc "click" chuột máy tính vào kho dữ liệu dung chung trên mạng internet là tất cả những gì cần thiết sẽ hiện ra trước mắt. Với phương thức giáo dục như hiện nay đang triển khai tại ĐHQGHN, một giờ học của các em bằng cả ngày học của chúng tôi thời trước vì vậy chắc chắn các em có cơ hội để tiến nhanh, tiến xa hơn thế hệ chúng tôi. Vì vậy, hãy đừng bỏ phí khoảng thời

gian quý báu là sinh viên ĐHQGHN. Gia đình, bạn bè và đất nước đang chờ các em và bên cạnh các em luôn có các thầy cô, có mái trường và có sự quan tâm của cộng đồng. Bản thân tôi bằng tấm lòng và trách nhiệm của mình rất hạnh phúc khi được góp sức mình vào lộ trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế nói riêng, ĐHQGHN nói chung bằng một việc làm thiết thực đó là tặng học bổng cho sinh viên với kỳ vọng các em sinh viên được sẽ đạt được thành công và có những đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần quảng bá thương hiệu của Nhà trường và ĐHQGHN.



* CHỊ NGÔ THỊ KIM NGÂN (CỤU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY MÁY TÍNH VIS):

Với tôi, những kiến thức tiếp nhận được từ giảng đường của Ngành Xã hội học đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để lập thân, lập nghiệp. Trở thành sinh viên ĐHQGHN, tôi được bầu làm lớp trưởng và tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên. Chính điều đó đã tạo cho tôi sự năng động cần thiết và tự duy tổ chức các vấn đề một cách nhanh nhạy. Tôi cho rằng, cách học chăm chỉ để đạt điểm số cao là cần thiết và rất quan trọng tuy nhiên điều đó chưa đủ. Bản thân tôi, ngoài giờ học bao giờ cũng phải tham khảo thêm rất nhiều tài liệu khác để mở rộng kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Thời tôi học, các giảng đường của ĐHQGHN chưa khang trang và đầy đủ tiện nghi như bây giờ, internet cũng chưa phát triển rộng rãi, vậy nên tôi thường xuyên tìm tài liệu từ thư viện và mượn thầy cô giảng viên. Việc chịu khó đọc đã giúp tôi có cái nhìn toàn diện hơn về những kiến thức được các thầy cô truyền thụ trên giảng đường. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu của ĐHQGHN trên tay, tôi tương đối dễ dàng tìm được cho mình một công việc ưng ý. Khi bước vào công việc rồi, tôi mới thấm thía những điều mà các thầy cô vẫn dặn dò sinh viên đó là kiến thức nền tảng càng vững thì khoảng thời gian để khẳng định mình càng được rút ngắn... Thế hệ các bạn sinh viên của ĐHQGHN hôm nay có nhiều điều kiện hơn hẳn chúng tôi ngày trước cả về cơ sở hạ tầng và môi trường học đường tiện nghi, hữu dụng. Điều quan trọng là các bạn phải biết tranh thủ nắm bắt cơ hội, không ngại khó, ngại khổ, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để tích lũy kinh nghiệm. Tôi tin rằng, mái trường nơi tôi đã trưởng thành sẽ chấp cánh cho thế hệ hôm nay bay cao, bay xa hơn nữa...



* BÀ VŨ KIM CHI (CỤU SV TRƯỜNG ĐHKHTN, ĐHQGHN – PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN, ĐHQGHN):

Ngay từ thời sinh viên, được học tập tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), tôi đã được các thầy cô truyền cho niềm đam mê khoa học. Cùng với quyết tâm được học tập, tu nghiệp ở nước ngoài, tôi luôn cố gắng nghiên cứu cũng như trau dồi tiếng Anh để nắm bắt cơ hội mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp một năm, với tấm bằng loại xuất sắc và vốn tiếng Anh ban đầu cộng thêm một chút may mắn, tôi đã được nhận học bổng toàn phần để theo học chương trình cao học Địa lý ở Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ). Tại đây, tôi thực sự được học tập trong môi trường khoa học có tính học thuật cao, được “học đi đôi với hành” và điều đó càng làm cho tôi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp khoa học. Năm 2007, sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Bỉ, tôi về nước và tiếp tục thực hiện các NCKH của mình ở ĐHQGHN... Hiện nay, tôi đang công tác tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN, môi trường học thuật của Viện giúp tôi định hướng nghiên cứu theo hướng liên ngành với sự kết hợp hài hòa giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu và hàng năm hy vọng sẽ có thêm những công bố quốc tế để tiếp tục được trao đổi, cọ sát với các học giả trong và ngoài nước. Điều tâm niệm tôi luôn nói với các bạn sinh viên là trong mọi hoàn cảnh mình cần trung thực với kết quả nghiên cứu và công bố của mình. Tôi nghĩ đây là yếu tố quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học mà ĐHQGHN đã truyền dạy cho chúng tôi.





*** BÀ ĐỖ NGỌC THIÊN HƯƠNG (CỤU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGỮ ÂM VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP PSC):**

Trong 4 năm ngồi trên giảng đường Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tôi là một cá nhân tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên đặc biệt là những đề tài liên quan đến việc học ngoại ngữ của người Việt Nam. Ngay từ cuối năm học thứ nhất, với niềm đam mê khám phá cái mới và được người thầy là một tiến sĩ đầu ngành về Ngữ âm tại Việt Nam kèm cặp, truyền thụ, tôi đã đạt được bước tiến vượt bậc trong việc nghiên cứu về ngữ âm, mà mò giải mã thành công các quy luật đặc thù của việc phiên âm, giáp vần, luyện âm hết sức phức tạp trong tiếng Anh.

Qua tham khảo những ý kiến đánh giá của một số nhà khoa học trong cùng lĩnh vực nghiên cứu, tôi đã mạnh dạn sử dụng công nghệ tin học, sử dụng các mối quan hệ với các nhà khoa học nước ngoài do người thầy giới thiệu để trao đổi, học hỏi đồng thời tìm hiểu về cách thức nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học nổi tiếng trong khu vực. Sự mạnh dạn trong giao tiếp, sự cần cù, tập trung trong tìm hiểu đã tôi Hương cập nhật được thêm rất nhiều những tri thức mới về ngữ âm trên thế giới. "Tri thức không thể nằm mãi trên giấy hay trong các đề tài nghiên cứu mà phải được áp dụng ngay vào thực tiễn để kiểm nghiệm hiệu quả. Nghĩ sao làm vậy, sau một thời gian miệt mài nghiên cứu rồi đến gõ cửa, thuyết phục các trung tâm dạy ngoại ngữ cho phép thử nghiệm, mình đã ứng dụng thành công

kiến thức về ngữ âm vào giảng dạy tại các trung tâm Anh ngữ lớn không chỉ ở Hà Nội mà cả ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay vào thời điểm đó, các bác bên Bộ Giáo dục & Đào tạo đã xác nhận tôi là người đầu tiên tại Việt Nam đưa bộ môn Ngữ âm giảng dạy đại trà dựa vào sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại...". Sau khi nhận tấm bằng cử nhân loại ưu của ĐHQGHN, tôi về làm việc tại Trung tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cơ hội mở ra với tôi khi trung tâm này thực hiện thêm chức năng tư vấn, đào tạo tiếng nước ngoài. Với vốn ngoại ngữ sẵn có và kinh nghiệm sau nhiều lần đi nước ngoài, tôi được lựa chọn vào vị trí Giám đốc triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ chuyên biệt tại Trung tâm đào tạo Ngữ âm - Văn hóa giao tiếp PSC và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trung tâm cho đến thời điểm hiện tại. Vậy là, từ một cô học trò tình lẻ, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, bằng những kiến thức nền tảng mà môi trường đào tạo tại ĐHQGHN đã trang bị, sự động viên, chỉ bảo tận tình của các nhà khoa học, tôi đã tạo dựng cho mình được một vị thế nhất định trong xã hội và công việc. Nhớ mái trường xưa, mỗi dịp 20-11 hay ngày lễ lớn của nhà trường, tôi đều sắp xếp thời gian để trở về và luôn tự nhủ trong lòng rằng, nếu có thể mình sẽ làm những điều hữu ích để hỗ trợ những thế hệ sinh viên sau này, xem đó như là sự tri ân với cái nôi đã đào tạo ra mình.



***ÔNG TRẦN QUANG BÌNH (CỤU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN GIÁM ĐỐC BIDV CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI):**

Tôi cho rằng, các thầy cô giảng viên là những người truyền đạt cho chúng ta phương pháp, còn chính sinh viên mới là người

phải tự tìm tòi, học hỏi, trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc. Bản thân tôi khi còn đang học tại ĐHQGHN, tôi theo học thêm một bằng tại chức đại học ngoại ngữ; buổi sáng học ở trường, buổi chiều học bên Trường ĐH Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, với 2 tấm bằng trong tay như vậy tôi thấy mình rất tự tin. Và thực sự là 2 ngành học đó đã bổ trợ cho nhau, giúp tôi có được như ngày hôm nay. Với các em, tôi nghĩ quan trọng nhất là phải có niềm đam mê với những việc mình làm. Với tư cách là cựu sinh viên của ĐHQGHN, tôi luôn mong mỗi mình là một nhân tố tích cực để tạo nên cầu nối cho mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và Ngân hàng BIDV nơi tôi đang công tác. Tôi tin rằng với uy tín cũng như chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học của mình, ĐHQGHN sẽ ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong nền giáo dục đại học Việt Nam.